

KẾ HOẠCH

Học sinh Mẫu giáo 5-6 tuổi trải nghiệm dạo quanh Quận 1 bằng xe buýt 2 tầng và trải nghiệm tầm nhìn 360 độ tại tòa nhà Sài Gòn Skydeck Năm học 2023 - 2024

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Giúp trẻ hoạt động trải nghiệm tầm nhìn cao, quan sát những khu vực trang trí Tết thật đẹp và sinh động tại thời điểm thành phố đang tung bừng đón chào năm mới với hình thức di chuyển dạo quanh Quận 1 bằng xe buýt 2 tầng và tại tòa nhà Sài Gòn Skydeck (68 tầng).

Học sinh được trải nghiệm tầm nhìn 360 độ với vẻ đẹp ngoạn mục và quan cảnh tuyệt vời của thành phố Hồ Chí Minh. Các bé được ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao để thấy các địa điểm tham quan nổi tiếng, tìm hiểu về lịch sử của Sài Gòn và tham quan phòng trưng bày áo dài với sự hợp tác của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, giới thiệu các hiện vật áo dài giúp các bé biết thêm một số nét văn hóa truyền thống tinh tế, quý giá, một biểu tượng của văn hóa dân tộc.

Ngoài ra các bé được tham gia các hoạt động khi đến với trải nghiệm “Thành phố trong mắt em”, trang trí áo dài.

Trường Mầm non Bé Ngoan tổ chức cho các bé tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng và tại tòa nhà Sài Gòn Skydeck, kế hoạch cụ thể như sau:

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Học sinh khối Lá (5-6 tuổi).

III. NỘI DUNG

Các hoạt động trải nghiệm tầm nhìn cao với hình thức di chuyển dạo quanh Quận 1 bằng xe buýt 2 tầng và trải nghiệm tầm nhìn 360 độ tại tòa nhà Sài Gòn Skydeck.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: thứ Tư ngày 31/01/2024 (từ 7 giờ 30 - 10 giờ 45)
- Địa điểm: Tập trung tại Trường Mầm non Bé Ngoan và di chuyển dạo quanh Quận 1 bằng xe buýt 2 tầng; tham quan tòa nhà Sài Gòn Skydeck (số 4 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1).

V. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Nhà trường tổ chức liên hệ đăng ký tòa nhà Sài Gòn Skydeck và điểm đăng ký xe buýt Hop-on-Hop-off Sài Gòn.

- 7h15: xe buýt 2 tầng đón bé và giáo viên tại trường.
- 7h30: Xe khởi hành di chuyển dạo quanh Quận 1 bằng xe buýt 2 tầng. Dạo quanh Quận 1, trải nghiệm tầm nhìn cao, quan sát những khu vực trang trí Tết thật đẹp và sinh động tại thời điểm thành phố đang tung bừng đón chào năm mới.
- 8h30: Xe đến tòa nhà Sài Gòn Skydeck:

+ Học sinh được trải nghiệm tầm nhìn 360 độ với vẻ đẹp ngoạn mục và quang cảnh tuyệt vời của Thành phố Hồ Chí Minh trên độ cao 178m. Các em được ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao để thấy các địa điểm tham quan nổi tiếng, tìm hiểu về lịch sử của Sài Gòn và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của chuyến tham quan tại đây.

+ Tham quan phòng trưng bày áo dài áo dài, một biểu tượng của văn hóa dân tộc. Phòng trưng bày áo dài tại Sài Gòn Skydeck hợp tác với bảo tàng phụ nữ Nam Bộ là nơi trưng bày, giới thiệu các hiện vật áo dài giúp các em biết thêm một nét văn hóa truyền thống tinh tế quý giá của người xưa và người nay.

+ Ngoài ra các em còn được các giáo viên tổ chức các hoạt động có liên quan khi đến với trải nghiệm này như “Thành phố trong mắt em”, trang trí áo dài...

10h45: Các bé ra xe về trường. Kết thúc chuyến tham quan.

V. PHÂN CÔNG

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý chung và phân công cụ thể như sau:

+ Phó HTGD chịu trách nhiệm quản lý số học sinh trên xe phụ trách và báo cáo tình hình cho Hiệu trưởng.

+ Phân công nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho học sinh:

Bảo vệ chịu trách nhiệm về an ninh trật tự và an toàn khi trẻ lên xe.

Giáo viên: chịu trách nhiệm theo sát quản lý học sinh trên đường đi, về và tham quan học tập.

+ Xe buýt 2 tầng có 64 ghế ngồi: 61 hs/7 giáo viên + 1 NVND + Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng quản lý;

Riêng về các học sinh không tham quan nhà trường vẫn tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục tại trường như bình thường và Phó HTCS quản lý ở trường.

Khối tuổi	Tham quan		Ở trường		Ghi chú
	HS	GV	HS	GV-BM	
5-6 tuổi	61	7 GV	16	01-01	16 hs không tham quan sinh hoạt tại lớp Lá 4.

- Nhà trường đảm bảo có đầy đủ các hồ sơ:

+ Phương án chi tiết đảm bảo an toàn.

+ Quyết định thành lập Ban tổ chức (Có nhân viên y tế của đơn vị).

+ Hợp đồng ký kết với đơn vị phối hợp tổ chức.

+ Lịch trình hoạt động ngoài giờ chính khóa.

+ Mẫu thư báo cho cha mẹ học sinh.

+ Nội quy chuyến đi.

+ Danh sách phân xe và giáo viên phụ trách (đính kèm số điện thoại liên lạc).

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.


HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG
MẦM NON
BÉ NGOAN
QUẬN 1
TP. HCM

Nguyễn Thị Mỹ Phương